

H

Kc NY

Kc Thai
M

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
Lô 13, Khu CN Tam Phước, H.Long Thành, Đồng Nai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



THÔNG BÁO

(Về việc Báo Tuổi trẻ đưa thông tin sai lệch)

Kính gửi: **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Công ty Cổ phần thực phẩm Quốc tế (INTERFOOD) là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, thành lập theo giấy phép đầu tư số 270/GP do Ủy ban Nhà nước về Hợp tác đầu tư (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cấp ngày 16/11/1991, chuyên sản xuất thực phẩm chế biến các nước uống trái cây đóng lon và các loại bánh, trụ sở chính tại Lô 13 khu Công nghiệp Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 09/11/2008 vừa qua, báo Tuổi Trẻ có đăng tin Công ty INTERFOOD "vừa bị buộc tiến hành thu hồi 14 sản phẩm nước uống và bánh quy do có melamine" là không đúng thực tế gây ảnh hưởng nghiêm trọng trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

Công ty chúng tôi xin tường trình thực tế của sự việc như sau:

- Ngày 06/10/2008:

Trước tình hình nhạy cảm các sản phẩm được sản xuất từ sữa và bột nguyên kem có chứa melamine, Công ty đã chủ động tiến hành lấy mẫu nguyên vật liệu liên quan đến sữa và bột sữa nghi ngờ có thể có melamine gửi Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 để kiểm định. Kết quả là không phát hiện có melamine.

- Ngày 08/10/2008:

Đoàn thanh tra Sở Y Tế tỉnh Đồng Nai thanh tra công ty và đề nghị công ty gửi mẫu kiểm tra melamine 28/33 sản phẩm bánh có dùng sữa và bột sữa như là nguyên liệu, báo cáo kết quả. Công ty đã gửi Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 kiểm định 28/33 mẫu sản phẩm bánh nói trên và phát hiện 2 mẫu có melamine.

- Ngày 22/10/2008:

Theo yêu cầu của khách hàng, công ty gửi mẫu bánh 2 lô hàng chuẩn bị xuất khẩu đến Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 để kiểm định thì phát hiện 12 sản phẩm bánh có nhiễm chất melamine. Công ty đã tiến hành tách riêng 2 lô hàng xuất khẩu này cùng 2 sản phẩm bánh nói trên dán niêm phong giữ lại không cho xuất kho.

- Ngày 24/10/2008:

Công ty đã có báo cáo với đoàn Thanh tra Sở Y Tế tỉnh Đồng Nai về kết quả không trùng khớp trong những lần kiểm định tại cùng một đơn vị kiểm định là Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 đối với cùng một loại sản phẩm và cùng lô sản xuất (chỉ khác bao bì đóng gói).

- Ngày 06/11/2008:

Đoàn Thanh tra Sở Y Tế tỉnh Đồng Nai và công ty đã tiến hành kiểm tra lại các lô hàng bị nhiễm melamine trong các lần kiểm định kể trên tại kho của công ty. Đoàn Thanh tra Sở Y Tế tỉnh Đồng Nai xác nhận số lượng lô hàng trên vẫn được lưu giữ và được tách riêng ra khu vực an toàn và được dán niêm phong chờ xử lý.

Trước thực tế là qua các lần kiểm định có kết quả khác nhau, nên công ty có kiến nghị với Đoàn Thanh tra Sở Y Tế tỉnh Đồng Nai là sẽ tiến hành lấy mẫu bánh của 2 lô hàng bánh trên gửi kiểm định ở 2 trung tâm khác.



Handwritten mark resembling a stylized '9' or a signature.

Đoàn thanh tra Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đề nghị Công ty thu hồi những sản phẩm cùng tên với sản phẩm có chất melamine (tổng cộng là 12 sản phẩm bánh), lấy mẫu gửi kiểm nghiệm và báo cáo kết quả.

- **Ngày 09/11/2008:** Báo Tuổi Trẻ đã đăng thông tin **không đúng thực tế** là “Công ty INTERFOOD vừa bị buộc tiến hành thu hồi 14 **sản phẩm nước uống** và bánh quy do có melamine”.

- **Ngày 10/11/2008:** Công ty đã có công văn gửi Báo Tuổi Trẻ, Công an Kinh tế tỉnh Đồng Nai và Sở Y Tế tỉnh Đồng Nai về việc đề nghị Báo Tuổi Trẻ điều chỉnh và chịu trách nhiệm về vấn đề đã đưa thông tin sai lệch rằng sản phẩm nước uống của công ty có nhiễm melamine.

- **Ngày 12/11/008:** Công ty đã có thông báo gửi đến Quý Đại lý phân phối và Quý Khách hàng của Công ty về việc Báo Tuổi Trẻ đã thông tin sai lệch về sản phẩm nước uống có nhiễm melamine.

- **Ngày 13/11/2008:** Công ty có nhận công văn phản hồi số 2353/SYT-TTra của Sở Y Tế tỉnh Đồng Nai (*bản photo đính kèm*) có ý kiến chính thức như sau:

+ Sở Y Tế tỉnh Đồng Nai không cung cấp thông tin nào về các sản phẩm của Công ty có chất melamine cho Báo Tuổi Trẻ TP.HCM.

+ Sở Y Tế tỉnh Đồng Nai chỉ cung cấp danh mục **12 sản phẩm bánh quy** của Công ty có chất melamine cho các cơ quan thông tin đại chúng tại địa phương là Báo Đồng Nai và Đài Phát thanh truyền hình Đồng Nai.

Nay thông qua văn bản này, Công ty chúng tôi trân trọng thông báo đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước những khẳng định, cam kết và quan điểm của Công ty chúng tôi về sự việc này như sau:

1. **Dòng sản phẩm nước uống của Công ty khẳng định không có chất melamine.** Thông tin của báo Tuổi Trẻ là hoàn toàn không đúng, gây ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty và gây hoang mang đến Quý Đại lý phân phối và Quý Khách hàng đang kinh doanh và sử dụng những sản phẩm nước uống của Công ty chúng tôi!
2. Công ty cam kết thu hồi và huỷ những lô hàng bánh nếu phát hiện có melamine.

Trên đây chúng tôi đã tường trình rõ và cam kết về sự trung thực của sự việc. Kính mong Ủy Ban Chứng Khoán, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh tường tận và tiếp tục ủng hộ hoạt động của Công ty chúng tôi.

Trân trọng.

Tp. HCM, Ngày 17 tháng 11 năm 2008

Thay mặt **CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ**

Tổng giám đốc



PANG TEE CHIANG

